

CHỈ THỊ

**Tiến hành đợt sinh hoạt chính trị về nhiệm vụ
xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, củng cố quốc phòng,
bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.**

Chấp hành Chỉ thị số 57/CT ngày 31/1/1990 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng, Thông tri số 73/TT ngày 28/4/1990 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận huyện tiến hành đợt sinh hoạt chính trị về nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở thành phố, như sau :

1/ Đợt sinh hoạt chính trị này nhằm tiếp tục quán triệt sâu thêm đường lối, nhiệm vụ quân sự của Đảng và Nhà nước ta trong toàn quân, toàn dân ta ở giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó tạo chuyển biến thật sự trong cán bộ, nhân dân cả về nhận thức, tư tưởng và hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, củng cố lòng tin vào sự nghiệp đổi mới, khắc phục những biểu hiện hoài nghi, dao động, mơ hồ trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa của các lực lượng thù địch trên địa bàn thành phố.

2/ Qua đợt sinh hoạt chính trị này tiến hành tổng kết và khen thưởng thành tích cụ thể của nhân dân và cán bộ trong tất cả các phường, xã, quận, huyện từ ngày thành phố được giải phóng đến nay đối với các nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện chính sách hậu phương quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nhằm động viên, cổ vũ phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thành phố.

3/ Nội dung sinh hoạt dựa vào Nghị quyết Đại hội lần thứ 6 của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, các chỉ thị của Thành

ủy và Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và những công tác cấp bách trong tình hình mới đề :

- Tổng kết thành tích, đánh giá ưu khuyết điểm trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó phát huy ưu điểm, ra sức khắc phục khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm tốt để vận dụng trong chỉ đạo tới.

- Bình xét, đề nghị khen thưởng.

- Xác định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động của xã, phường, quận, huyện từ nay đến hết năm 1990.

4/ Ở cấp phường, xã tổ chức sinh hoạt chính trị trong các cơ sở mặt trận, đoàn thể, trong tổ dân phố, tổ nhân dân và sau đó tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân toàn phường, xã để thảo luận báo cáo kiểm điểm của phường, xã, tổng kết thành tích, bình xét khen thưởng đơn vị và cá nhân lập nhiều thành tích, xác định chương trình hành động của địa phương. Sau khi làm xong ở phường, xã, các quận huyện tổ chức hội nghị liên tịch để thảo luận báo cáo của quận, huyện, bình xét khen thưởng và xác định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động của quận, huyện.

5/ Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã cần thành lập Ban chỉ đạo do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chính trị, xét đề nghị khen thưởng và lập chương trình hành động của địa phương. Trưởng ban chỉ huy quân sự làm Phó Ban chỉ đạo/thường trực. Thành viên Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo các ngành công an, văn hóa thông tin, lao động-thương binh xã hội, thi đua khen thưởng, tuyên huấn, mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân tập thể.

6/ Từ nay đến hết tháng 5/1990 làm xong ở phường, xã, quận, huyện. Hồ sơ đề nghị tặng thưởng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huân chương, bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố gửi về Ban Thi đua Khen thưởng thành phố trước ngày 10/6/1990, sau khi đã được Ủy ban nhân dân các quận, huyện xét và đề nghị.

7/ Bộ Chỉ huy quân sự phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động-Thương binh xã hội thành phố căn cứ chỉ thị số 57/CT ngày 31 tháng 1 năm 1990 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hội đồng Bộ trưởng, chỉ thị này của Ủy ban nhân dân thành phố, hướng dẫn số 26/KH ngày 5/2/1990 của Viện Thi đua khen thưởng Việt Nam và Tổng cục Chính trị, hướng dẫn số 23/KH ngày 2/2/1990 của Tổng cục Chính trị để lập kế hoạch hướng dẫn các quận, huyện, phường, xã tổ chức thực hiện. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các ngành các cấp tổ chức thực

hiện chỉ thị này, tổng kết đợt sinh hoạt chính trị, báo cáo kết quả và đề xuất ý kiến với Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố về các biện pháp chính để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách ở thành phố trong tình hình mới. Cần theo dõi, tổng hợp kết quả công tác chấp hành chính sách hậu phương quân đội để quý III/1990 tổ chức hội nghị tổng kết chuyên đề này ở thành phố.

Đợt sinh hoạt chính trị này được tiến hành trong lúc tình hình kinh tế - xã hội ở thành phố có nhiều khó khăn, các ngành các cấp đang tập trung giải quyết nhiều việc thường xuyên và đột xuất. Nhưng đây là đợt sinh hoạt chính trị hết sức quan trọng nhằm tăng cường bảo vệ thành phố, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Các cấp, các ngành cần khắc phục khó khăn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chu đáo.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Vĩnh Nghiệp